

## เหตุใดจึงต้องเป็นกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี?

“กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีอยู่ในท้องถิ่น พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและช่วยในการขับเคลื่อนชุมชน ทำให้แน่ใจว่าความต้องการของชุมชนได้รับการตอบสนอง และที่สำคัญที่สุดกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีมีผลประโยชน์ในความประสบความสำเร็จของตนเอง สมาชิกของกลุ่มต้องยอมรับผลการทำงาน การอุทิศตนของพวกเขาเป็นพื้นฐานของความยั่งยืน โครงการทุนสนับสนุนของโรตารีที่ตั้งกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีขึ้นมาจะช่วยให้มั่นใจว่าผลกระทบของโครงการจะคงอยู่ในชุมชนอย่างยาวนานต่อไป หลังจากให้ความช่วยเหลือโดยตรงของโรตารีสิ้นสุดลง”

— Ron Denham อดีตผู้ว่าการภาค

และผู้ก่อตั้งกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล



## ลงมือปฏิบัติการ

กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีอาจจะก่อตั้งขึ้นในที่แห่งใดก็ได้ที่สโมสรโรตารีมีความกระตือรือร้น พยายามเข้าถึงผู้คนในชุมชนของท่าน สอบถามถึงปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ และช่วยให้พวกเขา มีความสามารถที่จะลงมือปฏิบัติการได้ เมื่อท่านหากกลุ่มสมาชิก มุ่งหวังที่เป็นแกนนำได้แล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มการก่อตั้งกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC Organization Form มีแบบออนไลน์) และส่งให้โรตารีสากล เพื่อให้กลุ่มได้รับตราตั้งอย่างเป็นทางการ



ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี และวิธีการเริ่มต้นที่ [www.rotary.org/rcc](http://www.rotary.org/rcc) หรือติดต่อประธานกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีในภาคของท่าน หรือพนักงานของโรตารีสากล ได้ที่ [rotary.service@rotary.org](mailto:rotary.service@rotary.org)

กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์  
ชุมชน  
โรตารี

Rotary



779-TH-115(414)

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย



## การแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชน

กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีเป็นทีมของชายและหญิงที่ทำงานเป็นผู้ร่วมโครงการกับสโมสรโรตารี เพื่อปรับปรุงชุมชนของพวกเขาให้ดีขึ้น กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีได้รับการอุปถัมภ์จากสโมสรโรตารี และเช่นเดียวกับสโมสรโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์ สโมสรโรตารีทำตัวเป็นเสมือนเพื่อนผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ (partner in service)

กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีบางกลุ่มถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะที่บางกลุ่มแก้ไขปัญหามากกว่าและยืดเยื้อมายาวนานอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีจะกำหนดเป้าหมายของกลุ่มเองตามความต้องการเฉพาะเรื่องของชุมชน ในฐานะผู้แทนของประชากรที่ได้รับบริการ สมาชิกกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีจะนำความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์และความยั่งยืนมาสู่โครงการที่พวกเขาเป็นผู้ออกแบบและดำเนินการ พวกเขาเป็นผู้แก้ปัญหของชุมชนโดยชุมชนเอง

สมาชิกในกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี เปิดกว้างสำหรับผู้ใหญ่คนใดก็ตามในชุมชนที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันกับการอุทิศตนเองของโรตารีในการบำเพ็ญประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกโรตารี รูปแบบของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีมีความยืดหยุ่นและสามารถขับเคลื่อนอาสาสมัครจากทุกสาขาอาชีพ โดยทั่วไปจะมีการประชุมเดือนละหนึ่งหรือสองครั้ง และมีค่าบำรุง (หากมีการกำหนดเอาไว้) ซึ่งมักจะเป็นจำนวนน้อยที่สุด ความยืดหยุ่นนี้เองที่ส่งเสริมความหลากหลายของสมาชิกภาพ และทำให้สมาชิกสามารถมุ่งเน้นไปในเรื่องของโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพียงอย่างเดียว กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารียังให้ออกสแก่สมาชิกในการทำงานร่วมกับโรแทเรียนและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอันมีประโยชน์



## เรื่องที่เราเห็น ความสำคัญ



## กิจกรรมของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีทั่วโลก

กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีปรากฏในทุกที่ที่มีสโมสรโรตารี ทั้งในเมืองและในชนบท ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีมี อาทิ เช่น

- ญี่ปุ่น - กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีหัตถะ ทำงานร่วมกับโรงเรียนในท้องถิ่นเพื่อจัดชั้นเรียน เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับเยาวชนทุกวัย มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฐมพยาบาล การสร้างส้วมเคลื่อนที่ และการเตรียมอาหารฉุกเฉิน
- เคนยา - กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีหมู่บ้านคุระใกล้กรุงไนโรบี ก่อตั้งบ้านสำหรับเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ เด็กหลายคนติดเชื้อเอชไอวีด้วย
- สหรัฐ - กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีปาร์คเกอร์ โคโลราโด จัดการเสริมสร้างประสบการณ์การเติบโตและเพิ่มคุณค่าอย่างมีพลังสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีความต้องการพิเศษของกลุ่ม
- กัวเตมาลา - กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีปิยามลังกา กำลังก่อตั้งระบบน้ำสำหรับชุมชนและศูนย์สุขภาพในท้องถิ่น สำหรับเพื่อนบ้านของพวกเขาในชุมชนชนบท

